



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร ๐ ๔๓๓๗ ๗๕๗๒ ต่อ ๒๒๐

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๕/๖๓๕๐๔ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายหัสชา เนือยทอง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)  
 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
 การประชุมผ่านระบบ VDO conference ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๖.๓๐น.  
 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p><b>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม</b>  <b>นายหัสชา เนือยทอง (IC)</b>            ๑. ด้วยวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมผ่านระบบ VDO-conferencen การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีข้อสั่งการของท่าน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ การติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกกล่องภารกิจ</p>		
<p><b>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม</b>            - ไม่มีรับรองรายงานการประชุม EOC เป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  <b>มติที่ประชุม</b>            - รับทราบ</p>		
<p><b>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม</b>            -ไม่มีเรื่องสืบเนื่องและติดตามเป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  <b>มติที่ประชุม</b>            - รับทราบ</p>		
<p><b>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</b>  <b>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</b>  <b>นางสาวปาริชาติ ปกิธนะ</b>  <b>(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)</b>            รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้            - สถานการณ์ทั่วโลกพบยอดผู้ติดเชื้อสะสม ๖๗.๓๘ ล้านราย เสียชีวิต ๑,๕๔๑,๖๓๘ ราย กำลังรักษาอยู่จำนวน ๕,๗๗๓,๔๕๗ ราย ประเทศที่พบจำนวนผู้ป่วยสะสมสูงสุดคือประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด ๑๕.๑๕ ล้านราย รองลงมาคือประเทศบราซิล อินเดีย และรัสเซีย ตามลำดับ            - จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละวันสูงขึ้นทุกวัน พบผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกสูงถึงวันละ ๕๓๔,๖๗๗ รายทุกวัน            - ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่สูงสุดคือประเทศสหรัฐอเมริกา</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน ๑๗๓,๘๖๑ ราย รองลงมาคือประเทศอินเดีย บราซิล โคลัมเบีย แอฟริกาใต้ อาร์เจนตินา รัสเซีย และเปรู ตามลำดับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวน ๒๑ รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าState Quarantine จากเมียนมา ๙ ราย สหราชอาณาจักร ๔ ราย สหรัฐอเมริกา ๒ ราย สิงคโปร์ ๒ ราย เอสโตเนีย ๑ ราย อินเดีย ๑ ราย เยอรมนี ๑ ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ๑ ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมจำนวน ๔,๑๐๗ ราย รักษาหายแล้วจำนวน ๓,๘๖๘ ราย เสียชีวิต ๖๐ ราย</li> <li>- จังหวัดมหาสารคาม พบผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๑ รายมีผู้ป่วยเฝ้าระวัง PUI สะสม ๕๓๒ ราย ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๒๕๐ วัน</li> <li>- เหตุการณ์ที่บุคลากรและนิสิตของมมส.เดินทางไปห้างสรรพสินค้า เซนทรัลเฟสติวัลจ.เชียงใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อCOVID-19อยู่ในห้างสรรพสินค้า ในวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๓๐ (ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓) พบมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน ๑๘๖ ราย ระหว่างเฝ้าระวังอาการ๑๔ วัน พบมีอาการป่วยสงสัย จำนวน ๑๕ คน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสารพันธุกรรม ทั้ง ๑๕ ราย</li> </ul> <p>มาตรการที่ดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.สร้างระบบติดตามสุขภาพผู้เดินทางกลับ โดยจัดทำทะเบียนผู้เดินทางกลับ และสร้างกลุ่มไลน์</li> <li>๒.จนท.รพ.สุทธาเวชทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามสุขภาพแนะนำการปฏิบัติตัว และตอบข้อซักถามแก่สมาชิกในกลุ่ม โดยมีกำหนดให้มีการติดตามสุขภาพทุกวัน จนครบ ๑๔ วัน (๒๖พ.ย.-๙ ธ.ค.๖๓)หลังจากสัมผัสพื้นที่เสี่ยงในผู้มีอาการปกติ และติดตาม ๑๔ วัน นับจากวันเริ่มป่วยสำหรับผู้มีอาการผิดปกติ และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบทุกวัน</li> <li>๓.ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวโดยให้รายงานสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทางกลุ่มไลน์ทุกวัน และขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ชุมชน หรือผู้คนหนาแน่น หากมีความจำเป็นให้ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง การล้างมือ อย่างเคร่งครัด</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เหตุการณ์ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ไปสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน (หญิง๒๑ปี กรุงเทพมหานคร เดินทางจากท่าช้างเหล็ก) ขึ้นไฟล์ทเครื่องบิน DD8717 ลงสนามบินดอนเมือง พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๕ คน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (๓ ธ.ค. ๖๓) ไม่พบสารพันธุกรรมทั้ง๕รายได้ให้กักกันตัวที่บ้าน(Home Quarantine) ในพื้นที่ อำเภอเชียงยืนและมี การติดตามทุกวัน</li> </ul>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- กลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แนวทางการเฝ้าระวังโควิด-19 สอบสวนฯ เอกสารประกอบการประชุม )</p> <p>- การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่ต้องดำเนินการโดย โรงพยาบาลมหาสารคาม</p> <p>๑. การเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วย หรือมีอาการเข้ากันได้กับนิยาม PUI ตรวจให้ได้อย่างน้อย ๑๕ รายต่อสัปดาห์ ต่อ ๑ รพท.</p> <p>๒. ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน เก็บรายใหม่ ๑๐ ราย/สัปดาห์ (กรณีมีไม่ครบ ให้ตรวจทุกราย)</p> <p>- แนวทางการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วย หรือมีอาการเข้ากันได้กับนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๓</p> <p><b>(๒) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group)</b>  <b>นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า</b>  <b>(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)</b></p> <p>- ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ประสานแจ้งหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ อาทิ ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการบูรณาการเพื่อสกัดกั้นและติดตามการลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค โดยเฉพาะการลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ</p> <p>๒. แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่ เฝ้าระวัง สังเกต ใช้มาตรการทางข่าว โดยวางข่ายข่าวและจัดตั้งแหล่งข่าว รวมทั้งอาจกำหนดให้มีการตั้งด่านคัดกรองโรคสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๓. ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์</p> <p>ได้ทำหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง รับทราบแล้ว</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๓) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p><b>ทีม case management</b></p> <p><b>นางศิริมา วิริยะ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)</b></p> <p>- ได้แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกแห่งให้ทบทวน</p> <p>๑.แนวทางการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วย หรือมีอาการเข้าได้กับนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ๑๔ พ.ย.๒๕๖๓</p> <p>๒.ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>๓. Flow การส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID - 2019 ๒๓ ก.พ.๒๕๖๓</p> <p>ให้เข้าใจตรงกัน และถือปฏิบัติร่วมกันให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p><b>ทีม MCATT</b></p> <p><b>นางสาวนวลปรางค์ ดวงสว่าง (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)</b></p> <p>- ในรายงานเหตุการณ์ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน (หญิง ๒๑ ปี กรุงเทพมหานคร เดินทางจากท่าช้างเหล็ก) ขึ้นไฟล์ทเครื่องบิน DD8717 ลงสนามบินดอนเมือง พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามจำนวน ๕ คน การประเมินและดูแลจิตใจในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ประเมินความเครียด (ST-๕) คัดกรองซิมเซร่า (๒Q) กรณีไม่เสี่ยง ประเมินด้วยคำถามคัดกรอง ความเสี่ยงฆ่าตัวตาย ๑ ข้อ (๙Q ข้อ ๙) กรณีเสี่ยง ประเมินซิมเซร่า (๙Q) เสี่ยง (9Q ≥ ๗) มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นและ ให้คำปรึกษา โดย MCATT/จิตแพทย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><b>ทีม EMS</b></p> <p><b>นางอาภรณ์ ภูมิ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)</b></p> <p>- ทีมการแพทย์ฉุกเฉินสามารถออกมารับและนำส่งผู้ป่วยหรือผู้สงสัยที่จะติดเชื้อ Covid-19 รวมถึงผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป ปฏิบัติการได้ ๒๔ ชม.</p> <p><b>ทีม JIT</b></p> <p><b>นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)</b></p> <p>- การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) เพิ่มเป็น ๓ เท่าในการสอบสวนโรคสำหรับผู้ที่ยืนยันผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จากเดิมมีทั้งหมด ๑๓ ทีม จะจัดอบรมในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพิ่มอีก ๒๖ ทีม รวมทีม CDCU ทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคาม ๓๙ ทีม</p>	<p>-มอบทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบฯทีม MCATT และทีม MCATT อำเภอเขียงยืนทำการประเมินและดูแลจิตใจในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ประธานนพ.หัสชา เนือยทอง (IC) ทราบ</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p><b>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine)</b>  <b>นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)</b>  - มี Local Quarantine จำนวน ๒ แห่ง จำนวน ๒๐ ห้อง และ Local Quarantine ๔ แห่ง กำลังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตฯ ได้รับงบประมาณขยับยับป้องกันจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  PP &amp; P (Promotion, Prevention and Protection)  - ไม่มี</p> <p><b>(๔) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information)</b>  <b>นายวิฑูรย์ ละอองทอง</b>  <b>(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ) รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ</b>  เตรียมพร้อมในการ</p> <p>๑.จัดระบบหรือกลไกเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบ โรคและภัยสุขภาพ เช่น การจัดทำแผนสื่อสารความเสี่ยง ตามสถานการณ์สมมติ  ๒.เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ข่าวลือ จากสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง และประเมินการรับรู้ของสาธารณะ (Public perceptions) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสมและรวดเร็ว  ๓.จัดทำข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว (Press release) ประเด็นสาร (Talking point) และสื่อที่ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน เหมาะกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายพร้อม ทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย</p> <p><b>นายวิวัฒน์ ศรีวัฒนา</b>  <b>(ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านทันตสาธารณสุข)</b>  -ผลการสำรวจโดย อสม.ของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม พบการสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ ๖๓.๘ การเว้นระยะห่างทางสังคม ร้อยละ ๕๕.๕ การล้างมือ ร้อยละ ๖๖.๓๓ โดยภาพรวมยังต่ำกว่าระดับประเทศ</p> <p><b>(๕) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)</b>  <b>นางรุ่งทิพย์ มั่นคง (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ)</b>  <b>(ด้านบริการทางวิชาการ)</b>  - ผลการดำเนินงาน การใช้เว็บไซต์ไทยชนะ <a href="http://www.thaichana.com">www.thaichana.com</a> และ THAI STOP COVID-19 มาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อให้สถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน platform Thai stop COVID-19 ๑๓อำเภอดำเนินการได้ระดับดีมาก</p> <p><b>นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)</b>  -มีการส่งรายชื่อผู้พิทักษ์ไทยชนะสำเร็จจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๓๕๔ ราย จะมีการทำหนังสือแจ้งไปยังทุกท่านที่มีรายชื่อ เพื่อยืนยันในตัวตนตามรายชื่อดังกล่าว</p>	<p>-มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information)  ให้มีการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านทางสื่อทุกเครือข่าย ทั้งในส่วนราชการและสื่อสารมวลชนท้องถิ่น วิทยุชุมชน ในทุกพื้นที่ ตามมาตรการ DMHT อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทำหนังสือแจ้ง และประสานผู้พิทักษ์ไทยรายบุคคลโดยตรง</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p><b>(๖) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law)</b>  <b>นางวันเพ็ญ ต้นสุวรรณ (นิติกรชำนาญการพิเศษ)</b>  - ที่ผ่านมา มีการออกกฎหมาย ข้อบังคับในสถานการณ์โรคโควิด-19 ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในปี ๒๕๖๓ ยังไม่พบกรณีฝ่าฝืน เดือนกันยายน ๒๕๖๓ มีการออกระเบียบ กรณีเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งให้ ผู้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือผู้ป่วยเข้าได้กับนิยามผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พบไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถบังคับใช้กฎหมายได้</p> <p><b>(๗) กลุ่มภารกิจกำลังคน Human Resource</b>  <b>นายวิวัฒน์ ศรีวัฒนา</b>  <b>(ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านทันตสาธารณสุข</b>  - บทบาทหน้าที่  ๑. จัดทำฐานข้อมูลกำลังคน พร้อมระบุสมรรถนะให้เป็นปัจจุบัน  ๒. จัดหากำลังคนเข้าทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามผู้บังคับบัญชาการ เหตุการณ์กำหนด ที่ผ่านมาส่งบุคลากรไปช่วยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๓ ท่าน ปัจจุบันได้กลับไปทำงานที่กลุ่มงานเดิมเรียบร้อยแล้ว  ๓. จัดทำผังการติดต่อสื่อสารหรือช่องทางการสื่อสาร เพื่อระดมสรรพ กำลังในการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินภายในเวลาที่กำหนด</p> <p><b>(๘) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)</b>  <b>นายบุญถม ปาปะเพ เกษชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)</b>  - รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร COVID 19 จังหวัดมหาสารคาม เป้าหมาย มีทรัพยากรตามที่กระทรวงกำหนด คงคลัง ณ โรงพยาบาล ทุกแห่ง (ภาพรวม) อย่างน้อย ๑ เดือน (รพท ๑, รพช ๑๒, รพสารคาม อินเตอร์ และ รพ สุทธาเวช รวม ๑๕ แห่ง) วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ คงคลังต่ำกว่าเป้าหมาย (น้อยกว่า ๑ เดือน)  - โรงพยาบาลมีการ Reuse หน้ากากอนามัย N๙๕ และ Surgical mask เป้าหมาย ๑๕ แห่ง ดำเนินการได้ ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย นาเชือก วาปีปทุม และ บรบือ ร้อยละ ๓๓.๓๓</p> <p>ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่ง  ๑. เตรียมความพร้อมของเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ ทำข้อมูลคงคลังเป็น ปัจจุบัน  ๒. การบันทึกข้อมูลเวชภัณฑ์ ทุกวันศุกร์ ส่งรายงานเป็นประจำทุกวันใน โปรแกรม ปฏิบัติเหมือนเดิม พบว่าโรงพยาบาลบางแห่งบันทึกข้อมูล เวชภัณฑ์ล่าช้า  ๓. ใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มี ใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรม</p>	<p>เพื่อความรวดเร็ว และทำ หนังสือรายงาน และส่งรายงาน ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ บันทึกรายชื่อ</p> <p>- มอบกลุ่มภารกิจสำรอง เวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) ทำหนังสือแจ้งเภสัชกร โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการ สำรองเวชภัณฑ์ เป็นปัจจุบัน และส่งข้อมูลคืนกลับกลุ่มงาน คุ่มครองผู้บริโภครและเภสัช สาธารณสุขและรายงานให้ ประธานรับทราบ</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ไทย หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้มีการดำเนินการเป็นไปโดยถูกต้อง เหมาะสม และเป็นแนวทางเดียวกันเวชภัณฑ์</p> <p><b>นายวิเชียร ฤกษ์โรดม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)</b></p> <p>-ให้สำรวจ Stock เวชภัณฑ์ ใหม่ทุกโรงพยาบาล พบ Surgical mask ในโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ มมส.เหลือประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ชิ้น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มี Stock Surgical mask Stock จำนวน ๖๐,๐๐๐ ชิ้น</p> <p>-ขอสำรวจ Stock โรงพยาบาลกุดรัง เวชภัณฑ์รองเท้าบูท (คู่)</p> <p>- N ๙๕ ให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการจัดซื้ออย่างเร่งด่วน พิจารณามาตรฐาน N ๙๕ ของโรงพยาบาลเป็นฐานในการจัดซื้อ</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) and Logistics)</p> <p><b>นายวิเชียร ฤกษ์โรดม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)</b></p> <p>-รายงานการเบิกจ่าย งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ๖ ระยะเวลาการระบาดในวงจำกัด(ระยะที่๒) รอบที่ ๑-๖) ครั้งที่ ๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๑.ค่าบริหารจัดการ เบิกจ่าย ๖๕๔,๓๑๖ บาท</p> <p>๒.ค่าตอบแทน OT เบิกจ่าย ๑๘๐,๕๔๐ บาท</p> <p>๓.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย กรณีรักษา PUI เบิกจ่าย ๓,๓๐๑,๗๑๗ บาท คงเหลือ ๑,๑๔๖,๒๒๖ บาท</p> <p>หมายเหตุ : กรณีพบงบกลางคงเหลือ๑,๑๔๖,๒๒๖บาทเนื่องจากการโอนเงินเข้ามาในระบบ เวลา ๑๙.๐๐น. ในวันที่๓๐ ก.ย.๖๓ จึงไม่สามารถดำเนินการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย กรณีรักษาPUIได้ แต่ผลการดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ จังหวัดมหาสารคามเบิกทุกรายร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากได้มีคาดการณ์PUI เกินเป้าหมาย พบในช่วงหลังเดือนสิงหาคม๒๕๖๓ PUI จำนวนลดลง</p> <p>-สรุปงบกลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินสถานการณ์ COVID-19 ปี ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>๑.สป.สธ. รับ ๕,๒๘๒,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๑๓๖,๕๗๓ บาท คงเหลือ ๑,๑๔๖,๒๒๖ บาท</p> <p>๒.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับ ๑,๐๘๐,๓๕๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๐๘๐,๓๕๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท</p> <p>๓.กรมควบคุมโรค รับ ๒๒๖,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๒๖,๐๗๘ บาท คงเหลือ ๕๒๒ บาท</p> <p>๔.เงินอุดหนุนราชการ ปภ.มค. รับ ๑๓,๗๔๒,๕๑๖ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๗๕๐,๔๒๒ บาท คงเหลือ ๒,๙๙๒,๐๙๓บาท</p> <p>-กลุ่มภารกิจการเงินฯ ได้เตรียมพร้อมจัดสรรงบประมาณทำ เพื่อกรณี</p>		



วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ฉุกเฉินสถานการณ์ COVID-19 ปี ๒๕๖๔ สสจ.มค. ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมามีได้นำเงินมาจากCF (การกักเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หรือการกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบเงิน อุดหนุนทั่วไป) ให้ทุกโรงพยาบาลปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p><b>(๑๐) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison and Logistics)</b>  <b>นายภุชงค์ โพธิ์ศรี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)</b>  - การเตรียมความพร้อมการตรวจทางห้องปฏิบัติการในสถานการณ์ COVID-19 เฟส ๒ จังหวัดมหาสารคามสามารถตรวจแลป PCR ทั้ง รพ.มหาสารคาม รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์ มมส.  -โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดให้บริการ วันอาทิตย์-จันทร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐น.หลัง ๑๗.๐๐ น.จะทำการเก็บ Swab ไม้และทำการตรวจวันถัดไป หยุดให้บริการวันเสาร์ รายงานผลการตรวจวันถัดไป การตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-๒ ด้วยวิธี Real time RT-PCR ดำเนินการได้ ๕๐ราย/วัน  -โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ มมส. เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. หลัง ๑๖.๐๐ น.จะทำการเก็บ Swab ไม้และทำการตรวจวันถัดไป รายงานผลการตรวจวันถัดไป (ส่งผลการตรวจให้ สสจ.มหาสารคามทราบก่อน ๒๔.๐๐น.ทุกวัน)การตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-๒ ด้วยวิธี Real time RT-PCR ดำเนินการได้ ๒๐๐ราย/วัน  <b>นายวิเชียร ฉกาจนโรดม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)</b>  -เสนอพิจารณาให้โรงพยาบาลมหาสารคามเปิดให้บริการทุกวัน ไม่ควรมีวันหยุดวันเสาร์ เสนอให้ Case Management จัดระบบSettingใหม่  <b>นายสมพงษ์ จันทรโอวาท (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลแกดำ</b>  -เสนอให้ห้องปฏิบัติการ กำหนดเวลาในการแจ้งผลการตรวจใหม่ เพราะพบปัญหาผู้รับบริการมาตรวจในเวรบาย หลัง ๑๖.๓๐ น.ทำให้พบเกิดความล่าช้าในทราบผลการตรวจ ส่งผลต่อระบบการรักษาและการส่งต่อ  <b>นายวิเชียร ฉกาจนโรดม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)</b>  -เสนอให้ทุกอำเภอ ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) เพื่อรองรับการระบาดระลอก ๒</p>	<p>-มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) Case Management จัดประชุมแนวทางการการเตรียมความพร้อมฯ และระยะเวลาในการให้บริการตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-๒ ด้วยวิธี Real time RT-PCR และการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgA และ IgG ต่อเชื้อ SAR-CoV-๒ ด้วยวิธี ELISA และรายงานให้ประธานรับทราบ</p> <p>-ให้ทุกอำเภอดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) เพื่อรองรับการระบาดระลอก ๒</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา</b></p> <p>๑.ให้จังหวัดติดตามประเมินสถานการณ์ของจังหวัด</p>	<p>จังหวัดมหาสารคาม มีทีม SAT ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคทุกวัน สรุปลวิเคราะห์ สถานการณ์ One page และนำเสนอบริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกวัน ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๓ จังหวัดมหาสารคาม มีผู้ป่วยเฝ้าระวัง PUI สะสม ๕๓๒ ราย ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๒๕๐ วัน</p>	
<p>๒.เตรียมความพร้อม โรงพยาบาล เวชภัณฑ์ แลป และเจ้าหน้าที่ ทำการรักษา</p>	<p>๑.มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) Case Management โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการทำหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนให้เตรียมความพร้อมห้อง AIIR+Modified AIIR โรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมความพร้อมห้องแยกโรค เพื่อรองรับผู้ป่วย เตรียมความพร้อมการตรวจทางห้องปฏิบัติการสามารถตรวจแลป PCR ทั้ง รพ.มหาสารคาม รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์ มมส. และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลด้านการรักษาพยาบาล และรายงานการเตรียมความพร้อมให้ที่ประชุม EOC จังหวัด ทราบในคราวต่อไป</p> <p>๒.กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเตรียมความพร้อม</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
	ด้านเวชภัณฑ์ การบันทึกข้อมูล เวชภัณฑ์คงคลัง ทุกวันศุกร์ และให้รายงานผลการ ดำเนินงานมายังสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	
๓. เฝ้าระวังผู้ป่วยปอดบวมและ ARI ตามเกณฑ์กองระบาดวิทยา เคร่งครัด	-มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) Case Management โรงพยาบาลมหาสารคาม ดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่ม ผู้ป่วย หรือมีอาการเข้ากันได้กับ นิยามPUI ตรวจสอบให้ได้อย่างน้อย ๑๕ รายต่อสัปดาห์ ต่อ ๑ รพท. และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา แบบผู้ป่วยใน เก็บรายใหม่ ๑๐ ราย/สัปดาห์ (กรณีมีไม่ครบ ให้ตรวจทุกราย)	
๔. อสม. เคาะประตูบ้าน แจงข่าวประชาชน และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง	-มอบกลุ่มงานสาธารณสุขมูล ฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประสานให้อสม.ดำเนินการให้ ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ดังนี้ - หนังสือแจ้ง ขอความร่วมมือ ให้ทุกอำเภอดำเนินการ ๑. ให้ อสม. /อสต.(อาสาสมัคร ต่างดาว) เพิ่มความเข้มข้นใน การสอดส่อง ดูแล ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง แรงงานต่าง ดาวที่เข้ามาใหม่ และคนไทยที่ ลักลอบข้ามพรมแดนไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาฝั่ง ไทยและเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ ชุมชน ๒. อสม./อสต.เพิ่มความเข้มข้น ในการเฝ้าระวังอาการหวัด ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ รับกลืน/รส ลดลง โดยแจ้งให้ไปพบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
	<p>๓. อสม./อสต.ให้คำแนะนำกระตุ้นให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การล้างมือ เว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ขอให้ อสม.และประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา ผู้ลักลอบข้ามแดน รวมทั้งอย่าอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ถ้าพบผู้ลักลอบดังกล่าว ให้มีการรายงานให้ผู้นำในพื้นที่ ทราบทันที</p> <p>๕.รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด ๑๙ ในชุมชน ผ่านทาง <a href="http://www.thaiphc.net">www.thaiphc.net</a></p>	
๕.สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชนและขอความร่วมมือ	<p>-มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information) โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสจ. มหาสารคาม มีการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านทางสื่อทุกเครือข่าย ทั้งในส่วนราชการและสื่อสารมวลชนท้องถิ่น วิทยุชุมชน ในทุกพื้นที่ ตามมาตรการ DMHT อย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p> <p>การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ มีการการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรม</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
	ประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-๑๙(SASUK๑๐๑ Poll) ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล	
๖.เปิด Call Center ให้กลุ่มเสี่ยงรายงานตัว	<p>๑.มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดตั้งศูนย์ประสานโควิด จังหวัดมหาสารคามและมี Call Center ให้กลุ่มเสี่ยงรายงานตัวได้ ๒๔ ชม. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร ๐๙๕-๑๘๐-๗๗๑๒</p> <p>๒.มอบกลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสื่อสาร (Communication Unit) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information) โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำเพจโควิด จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาข้อมูล ความรู้ สอบถามข้อมูลโควิดในจังหวัด</p>	
๗.แนะนำมาตรการต่าง ๆ ต่อประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	<p>-มอบกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดมหาสารคาม (ศปก.มค.) อย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อติดตามการดำเนินงาน</p> <p>- ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้จัดประชุม</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
	คณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม	
๘.การกำกับให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ	-มอบกลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย (Safety Officer โดยกลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ให้แจ้งสถานประกอบการ ดำเนินการตามแนวทาง ตาม ประกาศจังหวัดทุกฉบับ และมี การกำกับติดตามสถาน ประกอบการ ให้ดำเนินการตาม มาตรการ โดยให้ศูนย์ ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ (ศปก.มค. ศปก.อำเภอ ศปก. เทศบาล) เป็นผู้กำกับติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดและ ศปก. จังหวัด รับทราบ	

.....  
 (นางสาวสายพิน ทองคำ)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....  
 (นายกฤษณ์ โพธิ์ศรี)  
 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

.....  
 (นายหัสชา เนือยทอง)

**สรุปผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓**

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้นายหัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO conference รับนโยบายปลัดกระทรวง ในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดมหาสารคาม ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ระดับจังหวัด และผู้รับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอผ่านระบบ VDO conference เพื่อมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ลำดับ	ข้อสั่งการ	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ให้จังหวัดติดตามประเมินสถานการณ์ของจังหวัด	จังหวัดมหาสารคาม มีทีม SAT ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคทุกวัน สรุปวิเคราะห์สถานการณ์ One page และนำเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกวัน ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธ.ค.๖๓ จังหวัดมหาสารคาม มีผู้ป่วยเฝ้าระวัง PUI สะสม ๕๓๒ ราย ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๒๕๐ วัน	
๒	เตรียมความพร้อม โรงพยาบาล เวชภัณฑ์ แลป และเจ้าหน้าที่ ทำการรักษา	๑. มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ(Operation) Case Management โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ทำหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนให้เตรียมความพร้อมห้อง AIIR+Modified AIIR โรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมความพร้อมห้องแยกโรค เพื่อรองรับผู้ป่วย เตรียมความพร้อมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจแลป PCR ทั้ง รพ.มหาสารคาม รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์ มมส. และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลด้านการรักษาพยาบาล และรายงานการเตรียมความพร้อมให้ที่ประชุม EOC จังหวัดทราบในคราวต่อไป ๒. กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) โดยกลุ่ม	

		งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ การบันทึกข้อมูลเวชภัณฑ์คงคลัง ทุกวันศุกร์ และให้รายงานผลการดำเนินงานมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	
ลำดับ	ข้อสั่งการ	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓	เฝ้าระวังผู้ป่วยปอดบวมและ ARI ตามเกณฑ์กองระบาดวิทยาอย่างเคร่งครัด	- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ(Operation) Case Management โรงพยาบาลมหาสารคาม ดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วย หรือมีอาการเข้ากันได้กับนิยามPUI ตรวจสอบให้ได้อย่างน้อย ๑๕ รายต่อสัปดาห์ ต่อ ๑ รพท. และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน เก็บรายใหม่ ๑๐ ราย/สัปดาห์ (กรณีไม่มีครบ ให้ตรวจทุกราย)	
๔	อสม. เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าว ประชาชน และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง	-มอบกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประสานให้อสม.ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ดังนี้ - หนังสือแจ้ง ขอความร่วมมือ ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการ ๑. ให้ อสม./อสต.(อาสาสมัครต่างดาว) เพิ่มความเข้มข้นในการสอดส่อง ดูแล ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง แรงงานต่างดาวที่เข้ามาใหม่ และคนไทยที่ลักลอบข้ามพรมแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาฝั่งไทยและเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ๒. อสม./อสต.เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังอาการหวัด ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ รับกลืน/รสลดลง โดยแจ้งให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๓. อสม./อสต. ให้คำแนะนำ กระตุ้นให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การล้างมือ เว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด ๔. ขอให้ อสม.และประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา ผู้ลักลอบข้ามแดน รวมทั้งอย่าอำนวยความสะดวกให้คนต่างดาวหลบหนีเข้าเมือง ถ้าพบผู้ลักลอบดังกล่าว ให้มีการรายงานให้ผู้เฝ้าในพื้นที่ ทราบทันที ๕.รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด ๑๙ ในชุมชน ผ่านทาง <a href="http://www.thaiphc.net">www.thaiphc.net</a>	



ลำดับ	ข้อสั่งการ	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชนและขอความร่วมมือ	-มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information) โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสจ. มหาสารคาม มีการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านทางสื่อทุกเครือข่าย ทั้งในส่วนราชการและสื่อสารมวลชนท้องถิ่น วิทยุชุมชน ในทุกพื้นที่ตามมาตรการ DMHT อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ มีการการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-๑๙ (SASUK๑๐๑ Poll) ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล	
๖	เปิด Call Center ให้กลุ่มเสี่ยงรายงานตัว	๑.มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ(Operation)โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดตั้งศูนย์ประสานโควิด จังหวัดมหาสารคาม และมี Call Center ให้กลุ่มเสี่ยงรายงานตัวได้ ๒๔ ชม. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร ๐๔๕-๑๘๐-๗๗๑๒ ๒.มอบกลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสื่อสาร (Communication Unit) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information) โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำเพจโควิด จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาข้อมูล ความรู้ สอบถามข้อมูลโควิดในจังหวัด	
๗	แนะนำมาตรการต่าง ๆ ต่อประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ	-มอบกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัด	

	จังหวัด	การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด มหาสารคาม (ศปก.ม.ค.) อย่างต่อเนื่องทุก เดือนเพื่อติดตามการดำเนินงาน	
ลำดับ	ข้อสั่งการ	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	แนะนำมาตรการต่างๆ ต่อ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด (ต่อ)	- ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้จัด ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	
๘	การกำกับให้สถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการ	-มอบกลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) โดยกลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ให้แจ้งสถาน ประกอบการดำเนินการตามแนวทาง ตาม ประกาศจังหวัดทุกฉบับ และมีการกำกับติด ติดตามสถานประกอบการ ให้ดำเนินการตาม มาตรการ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุก ระดับ (ศปก.ม.ค. ศปก.อำเภอ ศปก.เทศบาล) เป็นผู้กำกับติดตาม และรายงานให้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและ ศปก. จังหวัด รับทราบ	

นายแพทย์หัสชา เนียยทอง  
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓